

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## THƯ NGỎ

### Kính gửi: Quý đối tác

Lời đầu tiên, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín xin gửi đến Quý đối tác lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công.

Chúng tôi, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín với mục tiêu phát triển thành Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Bất động sản, Năng lượng xanh, Kho cảng biển, Kinh doanh xăng dầu và Ga.

Đến nay, Chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và một mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước. Năm 2025, Tập đoàn Ngân Tín dự kiến sẽ cho ra thị trường một loạt các dự án khu đô thị và dự án nghỉ dưỡng biển quốc tế tại nhiều địa phương trong cả nước.

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, chúng tôi trân trọng gửi lời mời hợp tác đến Quý vị trong các lĩnh vực sau:

**Bất động sản:** Phát triển các dự án bất động sản nhà ở, thương mại, du lịch, đạt tiêu chuẩn xanh, có chất lượng dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

**Lĩnh vực công nghiệp:** Đầu tư sản xuất công nghiệp, công nghệ cao vào các khu, cụm công nghiệp...

**Năng lượng xanh:** Đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

**Logistics:** Xây dựng hệ thống logistics hiện đại, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của thị trường.

**Xăng dầu:** Phân phối các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, đảm bảo nguồn cung ổn định.



**Lợi ích khi hợp tác với Tập đoàn Ngân Tín:**

**Đôi tác uy tín:** Ngân Tín Group là một trong những tập đoàn đa ngành, những năm qua bằng nỗ lực của mình, Ngân Tín Group đã không ngừng khẳng định tên tuổi trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ngân Tín Group mong muốn được hợp tác với các Quý doanh nghiệp **trong nước và Quốc tế** liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư; Hợp tác mua bán; chuyển giao xây dựng; Vận hành...

Chúng tôi tin tưởng với sự kết hợp giữa thế mạnh của hai bên, chúng ta sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác, đôi bên cùng có lợi, cùng nhau phát triển thịnh vượng, góp phần phát triển đất nước.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quý vị. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

**Trân trọng!**

*Mọi chi tiết xin liên hệ:*

- **Số hotline:** 024.629.68899
- **Email:** Hoisochinh@ngantingroup.com

**Chủ Tịch HĐQT**



**Trương Đình Hải**

